

Thư Bày Tỏ Lòng Tin Thiện Chí
[Insert Regional Center letterhead]

Ngày

Thưa Insert Client or Authorized Representative Name,

Cảm ơn quý vị đã Choose an item. với tôi vào ngày Click or tap to enter a date. về insert name of service, frequency of service, for duration of service.

Bức thư này nhằm giải trình về quyết định được đề xuất của trung tâm khu vực. Chúng tôi sẽ Choose an item. Enter name of service.

Chúng tôi làm vậy là vì insert reason for the decision.

Chúng tôi tin rằng quý vị sẽ đồng thuận với quyết định này bởi vì Insert reason for good faith belief.

OPTIONAL PARAGRAPH:

Ngoài ra, chúng tôi muốn chia sẻ một vài thông tin như sau: Insert additional information or delete the paragraph.

Nếu đồng thuận với quyết định này, quý vị không cần thực hiện thêm hành động nào. Vui lòng liên hệ với tôi trong trường hợp muốn trao đổi về quyết định này.

Nếu không đồng thuận với quyết định này, vui lòng liên hệ với tôi để lấy văn bản giải trình chính thức là “Thông Báo Hành Động” (NOA). Quý vị cũng có quyền nộp đơn kháng nghị quyết định này theo mẫu đơn yêu cầu kháng nghị được đính kèm. Mẫu đơn này cũng có sẵn trên mạng tại: <https://bit.ly/DDSAppealForm>. Quy trình kháng nghị bao gồm ba phần. Các phần này gồm cuộc họp không chính thức, hòa giải và điều trần. Quý vị có thể yêu cầu bất kỳ phần nào hoặc tất cả các phần. Lựa chọn này cũng có thể thay đổi trong khi quá trình diễn ra. Quý vị có thể tìm thêm thông tin về quy trình kháng nghị và quyền lợi của mình tại <https://bit.ly/AppealsInfoPacketVietnamese>.

Quý vị có thể nhận hỗ trợ để hiểu rõ về quyền kháng nghị và cách điền mẫu đơn yêu cầu kháng nghị. Quý vị có thể nhận hỗ trợ từ tôi qua số [my phone number], hoặc từ Văn phòng của Ombudsperson tại Sở Dịch Vụ Phát Triển qua số: (877) 658-9731, hoặc từ luật sư địa phương thuộc Văn Phòng Bảo Vệ Quyền Lợi Của Thân Chủ qua Insert CRA contact info .

Cảm ơn sự hợp tác của quý vị.

Trân trọng,

Name of Sender
Title
Email Address
Phone Number

Tài liệu kèm theo:
Mẫu Đơn Yêu Cầu Kháng Nghị